



## ประกาศ

### คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก

เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทาน  
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในเขตท้องที่ตำบลน้ำอ่าง และตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน  
จังหวัดอุดรธานี

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในเขตพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี ได้ทำการ  
ตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองและทำประโยชน์ตามแผนที่รังวัดสำรวจแปลงที่ดิน (ร.ว. ๕๓ ก.) ซึ่งช่าง  
รังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน  
เนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทาน โดยได้ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินแต่ละแปลงที่ถูก  
เขตชลประทาน บริเวณงานคลองระบบส่งน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในเขตท้องที่ตำบลน้ำอ่าง และ  
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนดราคา  
ค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี  
ได้ประชุมกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๔) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ดังมีรายชื่อของราษฎรผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) จำนวน ๓๒ แปลง เนื้อที่  
๖๑-๓-๗๓ ไร่ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น หากมีผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าว เห็นว่าผู้มีชื่อตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้  
เป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ก็ให้ยื่นคัดค้านต่อนายอำเภอตรอน จังหวัด  
อุดรธานี ภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏ  
ว่ามีบุคคลใดคัดค้าน คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินฯ จะได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  
ให้กับบุคคลผู้มีรายชื่อตามประกาศต่อไป

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นายวิระพันธ์ พิทักษ์วาปี)  
นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ